

# Quyết liệt từ chủ trương đến hành động

Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch là thông điệp được cụ thể hóa trong Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, nội dung chống rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Nhiệm vụ này đã, đang và tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, từng bước tiến đến mục tiêu “Bắc Ninh nói không với rác thải nhựa”.

## Hướng tới mục tiêu nói không với rác thải nhựa

Theo các chuyên gia, rác thải nhựa thải ra môi trường sẽ mất từ 400 năm đến 1.000 năm để có thể phân hủy hoàn toàn, thực sự là mối đe dọa tới môi trường và thực tế đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe của người dân. Vì vậy, Bắc Ninh đã sớm ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Đơn cử như các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của cộng đồng, các tổ chức doanh nghiệp về tác hại chất thải nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy và ngăn chặn rác thải nhựa, chất thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Đồng thời, từng bước thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường; tuyên truyền phân loại rác tại từng hộ gia

đình, các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và những nơi phát thải khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế. Mặt khác, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sản xuất các loại bao bì, túi xách và các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Lưu Xuân Hùng cho biết, chủ trương của tỉnh là tiến tới mục tiêu “Bắc Ninh nói không với rác thải nhựa”. Vì vậy, ngay sau khi tỉnh ban hành Kế hoạch chống rác thải nhựa, Chi cục phối hợp với các ngành, địa phương nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện trên tinh thần bảo đảm mục tiêu phải thường xuyên, liên tục và đều khắp, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, tránh hình thức, lãng phí nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

## Từ chủ trương đến hành động

Để thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh đã giao các ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để mời gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy trở thành các sản phẩm thân thiện với môi trường; tăng cường sản xuất bao bì, túi xách dễ phân hủy và các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy.

Mặt khác, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải vào cuộc tích cực, đồng bộ. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa vào chương trình giảng dạy với nội dung, hình thức phù hợp như tổ chức các buổi ngoại khóa, các cuộc thi về bảo vệ môi trường ở các cấp học. Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức vận động, tuyên truyền, khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cắt giảm sử dụng túi nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa, nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng. Ban Quản lý An toàn thực phẩm đưa tiêu chí về hạn chế sử dụng bao bì, đựng gói thực phẩm, các sản phẩm nhựa dùng một lần. Đây là một trong các tiêu chí đề cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhằm tạo hiệu ứng tích cực vì mục tiêu “nói không với rác thải nhựa”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm chia sẻ, từ chủ trương đúng đắn, phong trào chống rác thải nhựa thực sự đi vào cuộc sống. Nhiều hành động đẹp, nhiều việc làm thiết thực đã, đang được nhân lên trong cộng đồng xã hội, từng bước giảm thiểu rác thải nhựa, vì một cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường. Điển hình là phong trào chống rác thải nhựa được Tỉnh đoàn hưởng ứng tích cực và phát động sâu rộng đến tất cả đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Hưởng ứng chủ đề năm 2019 của tỉnh là “Bắc Ninh chung tay hành động vì môi trường sạch” và phong trào “chống rác thải nhựa” do Trung ương Đoàn phát động, thanh niên Bắc Ninh lên kế hoạch, tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa”.

Để thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng túi nilon, hộp nhựa của các tiểu thương cũng như người dân, tỉnh đã triển khai mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa” và “Chung cư hạn chế rác thải nhựa”. Trong đó, mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa” được thực hiện thí điểm tại chợ Nhớn (thành phố Bắc Ninh) và tiến tới nhân rộng tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân và các chủ quầy hàng tại chợ biết cách tái chế, sử dụng các bao bì có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường. Từ đó, dần thay đổi quan niệm, cách sử dụng các sản phẩm nhựa cũng như túi nilon theo hướng tiết giảm sử dụng nhất có thể.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN ĐỨC SÂM



Học sinh tham gia đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập tại cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường năm 2019